



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๙๒๗)  
 ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
 เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๑  
 เรียง รสทช. ก่อกิจฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และผมได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวาระที่ ๔.๑ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราว ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“๑. ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กสทช. มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓G ซึ่งผมได้ทักท้วงเกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุวาระที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการการประชุมสรุปมติ เลขานุการการประชุมก็ได้สรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าการพิจารณาในครั้งนี้เป็นความเห็นชอบในหลักการเพื่อให้สำนักงาน กสทช. ไปจัดทำร่างคำสั่งต่อไป แต่การกำหนดอัตราขอให้เว้นว่างไว้ก่อน เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

และในการประชุม กทค. ครั้งนี้ ตัวแทนสำนักงาน กสทช. ที่นำเสนอวาระก็ได้เสนอประเด็นพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราว และ ๒) ร่างคำสั่ง กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz แต่ กทค. เสียงข้างมากกลับร่วมกันยืนยันว่า ที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราวไปแล้ว ครั้งนี้จึงมีประเด็นต้องพิจารณาคือ ร่างคำสั่ง กสทช. เพียงประเด็นเดียว

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ผมพบว่า ตามการสรุปมติของเลขานุการที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ได้ระบุชัดว่ายังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวของกิจการ ๓G แต่หลังการสรุปของเลขานุการ มีกรรมการ กทค. ท่านหนึ่งได้สรุปมติที่ประชุมอีกครั้งและระบุอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ ๐.๔๕ บาทต่อนาที อันเป็นการสรุปที่มีสาระสำคัญแตกต่างจากการสรุปที่เป็นทางการของเลขานุการ ผมจึงเห็นว่าการยึดถือตามมติที่สรุปโดยไม่ชอบนั้นย่อมทำให้มติ กทค. ในเรื่องนี้เป็นมติที่ไม่ชอบ

๒. ผมไม่เห็นชอบที่จะกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓G ในอัตรา ๐.๔๕ บาทต่อนาที เนื่องจากตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ ที่ใช้วิธีการคำนวณแบบ Tilted Annuity ซึ่งเป็นวิธีคำนวณที่เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนั้น พบว่า อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓G คือ ๐.๔๑ บาทต่อนาทีเท่านั้น ซึ่งการใช้อัตราดังกล่าวนี้จะส่งผลให้อัตราค่าบริการของตลาดโดยรวมต่ำลงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในที่สุด

นอกจากนี้ ผมยังเห็นว่าควรที่จะได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อสำหรับ  
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒G และ ๓G เป็นอัตราเดียวกัน ตามข้อเสนอของที่ปรึกษา เพื่อความเป็น  
ธรรมในการให้บริการของทั้งสองตลาด ตลอดจนเป็นการป้องกันการโอนย้ายผู้ใช้บริการข้ามตลาดผ่าน  
แรงจูงใจด้านราคาด้วย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งดังกล่าว  
ในส่วนหมายเหตุของวาระที่ ๔.๑ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายประวิทย์ สีสถาพรวงศา)

กสทช.